

รายงานและสรุปผล

การกำกับติดตาม ประเมินผลการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กันยายน ๒๕๖๕

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ

คำนำ

รายงานและสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุก
รูปแบบ ในการดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง ดำเนินการ ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางกระบือ

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ ปี ๒๕๖๕
ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

มาตรการ การ ที่	ชื่อมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนการ กระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	<u>มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่</u> ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ลานกระบือ	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	<u>มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ลานกระบือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน
๓	<u>มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</u> ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ลานกระบือ	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	<u>มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</u> ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ลานกระบือ	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด

มาตรการ การ ที่	ชื่อมาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนการ กระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๕	<p><u>มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้</u> ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒</p>	บุคลากรในสังกัด สนง.สสอ.ลานกระบือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่พบการกระทำผิด
๖	<u>มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</u>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



(นายบุญเลิศ บุตรจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน